

<p>นพ.สุขสันติ แพทย์กรรมการ ผอ.รพ.ท่าช้าง รรท. นายแพทย์สาธารณสุข จ.สิงห์บุรี เผยว่า จ.สิงห์บุรี</p> <p>สานนโยบายกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การเกิดโรคจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ สาเหตุสำคัญ ทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ที่เป็นโรคอ้วน</p> <p>ร่วมกับ สปสช.จัดโครงการให้วัคซีนป้องกันโรค ของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน</p> <p>ไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2557 เพื่อลดการแพร่กระจาย กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มบุคคลทางการแพทย์ ผู้ป่วย</p> <p>ของโรคลดโอกาสการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนก โรคเรื้อรัง บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงมีครรภ์อายุ</p> <p>ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดใหญ่ และลดอัตรา 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้พิการ</p>	<h2>สสจ.สิงห์บุรีให้บริการวัคซีนป้องกันหวัดใหญ่</h2> <p>รับบริการได้ที่ รพ.สิงห์บุรี.</p>
---	---

เดลินิวส์

ข่าวประจำวัน ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2557 หน้า ที่ 12

12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ 2557 วันแม่แห่งชาติ 2557 วันแม่แห่งชาติ 2557

การตายของมารดาระหว่างการตั้งครรภ์ และการคลอดถือเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสาธารณสุขอย่างมาก ไม่เพียงแต่จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสุขภาพโดยรวมของหญิงตั้งครรภ์ ปัจจัยเสี่ยงของการตั้งครรภ์และการคลอดแล้ว ยังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของงานอนามัยแม่และเด็กด้วย

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างก็ตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพของสตรีและเด็ก จนนำไปสู่การดำเนินงาน ในนามมทรมยกระดัมสุขภาพสตรี และเด็กเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการที่เท่าเทียม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์โอท็อป เทศบาลตำบลบุเกะตา อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การดำเนินงานอนามัยแม่ และเด็กของจังหวัดนราธิวาสยังมีปัญหาอยู่



'รพ.สต.ลิ๊ะจูด' เดินหน้า จัด 'มูมเสวนาภาษาสามี' ดี

มากขึ้นในเรื่องภาวะซีดและอัตราการเสียชีวิตของแม่และทารก เด็กมีน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยพบว่าปัญหาเหล่านี้มีนัยที่เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอีกด้วย ทางจังหวัดจึงได้จัดเป็นวาระสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินงานให้การสนับสนุนงบประมาณแก้ไข ปัญหาในเรื่องภาวะโภชนาการปีละ 2 ล้านบาท เพื่อเป็นอาหารเข้าให้แก่เด็กที่น้ำหนักไม่ได้มาตรฐาน

โดยปี 2558 นี้ ทางจังหวัดได้มอบนโยบายให้ อปท. ดำเนินการแก้ปัญหา โภชนาการ เน้นให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่ต้องมีคุณภาพ เพราะเด็กในจังหวัดยังขาดสารอาหาร ส่วนสูงและน้ำหนักไม่ได้มาตรฐาน เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสติปัญญาของเด็กทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศในประชาคมอาเซียนได้ ดังนั้น การให้ความสำคัญกับเรื่องงาน อนามัยแม่และเด็กจึงจำเป็นอย่างมาก

ด้านนายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุภธิ ภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เพื่อ

ให้แม่ถูกปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด ลูกได้รับการเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย มีระดับเขาวนปัญญาเทียบเท่ามาตรฐานสากล กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพประชากรกลุ่มแม่และเด็กให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุข การจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วมในรูปแบบชมรม



เดลินิวส์

ข่าวประจำวัน ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2557 หน้า ที่ 12

ข่าวไทย



ร้อยละ 75.70 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 14.10 ยังสูงกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10 ส่วนหนึ่งเกิดจากแม่มีบุตรหลายคนและไม่กินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพราะมีความเข้าใจผิดว่าจะทำให้ลูกตัวโต คลอดยาก การคลอดกับผดุงครรภ์โบราณลดลงเหลือร้อยละ 1.20 หญิงตั้งครรภ์เข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น และผดุงครรภ์โบราณเป็นเครื่อง่ายที่ดีในการดูแลช่วยเหลือสตรี ช่วยส่งต่อหญิงตั้งครรภ์มาสถานบริการ ปัญหาทารก

การดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กมาอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่ม อสม.ประชาสัมพันธ์และผู้นำศาสนา เปิดเวทีให้ความรู้สามีทุกวันศุกร์จนเกิดผลในทิศทางที่ดีโดยพบว่ามีการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 70 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ร้อยละ 81 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะซีดไม่เกิน ร้อยละ 10 คลอดที่โรงพยาบาลร้อยละ 100 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่าร้อยละ 62 และเลี้ยงลูกด้วยหลักกิน



กอด เล้า ร้อยละ 100 ด้าน อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขานมแม่ฯปี 2557 อย่าง นางมรณี อาเดอนานหรือ เจ๊ะนิง เล่าว่าในพื้นที่ตำบลโละจูดที่มีปัญหาคือหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ช้า ไม่มาตามนัด

นำดูแลสุขภาพแม่-เด็ก งดสูบบุหรี่เข้ามามีส่วนร่วม



สายใยรักแห่งครอบครัว ส่งเสริมให้แม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวที่ต้องระหว่งตั้งครรภ์และฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ ช่วยให้ได้รับการดูแลสุขภาพและคัดกรองภาวะเสี่ยงในระยะแรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งจะส่งผลให้การ

แรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน(2,500 กรัม) ร้อยละ 7.40 พบเด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 99.15 และข้อมูลการเจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการและระดับสติปัญญาพบว่า เด็กปฐมวัยมีรูปร่างสูงดี สมส่วน ร้อยละ 68.5 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายคือร้อยละ 70 พบเด็กก่อนข้างเดียวและเตี้ย ร้อยละ 17.18 ก่อนข้างฟอมและฟอม ร้อยละ 10 อ้วนและเริ่มอ้วน ร้อยละ 5.80

คลอดแล้วเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ถึง 6 เดือน ขณะตั้งครรภ์มีภาวะซีด แต่หลังจากที่ได้แนะนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติตาม แนวคิด 3 ก. คือ ก.กรรมการ ก.กองทุนและ ก.กำลังคน โดยมีกระระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินจุดด้อย จุดเด่น และวิเคราะห์สาเหตุว่าเกิดจากอะไร เช่น ชาวบ้านไม่เชื่อฟังหมอ ซึ่งคนในชุมชนร้อยละ 98 เป็นมุสลิม เกือบทุกคนจะนับถือผู้ภักศาสนา จึงมีการอภิหาม่วมเข้าร่วมในการประชาสัมพันธ์ โดยทุกวันศุกร์ก่อนและหลังกิจกรรมทาง

พัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป้าหมายคือการฝากครรภ์เร็ว กระจายระหว่างที่ตั้งท้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ฝากครรภ์ตามนัด คลอดโรงพยาบาล ซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินงานพบว่าอัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 52 ในปี 2555 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 14.5 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 47.5 ในปี 2555 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 70.3 ในปี 2550

นางแวเยาะ วาเย็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโละจูด อ.แว้ง กล่าวว่า ถือเป็นแห่งแรกที่มีการชักชวนสามีเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของภรรยาตั้งแต่เริ่มตั้งท้องจนถึงหลังคลอด เนื่องจากตามหลักศาสนาสำหรับบุคคลที่มีครอบครัวแล้ว เมื่อสามีพูดอะไรภรรยาจะเชื่อฟัง ดังนั้นทุกครั้งที่ภรรยามาตรวจครรภ์จะให้สามีมาเป็นเพื่อน โดยทาง รพ.สต. มีการจัด "มุมเสวนาภาษาสามี" ไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้สามีได้มีโอกาสพบปะพูดคุยระหว่างสามีด้วยกันเอง รวมทั้งการขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้สามีได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยทางรพ.ได้

การอภิหาม่วมเข้าร่วมในการประชาสัมพันธ์ โดยทุกวันศุกร์ก่อนและหลังกิจกรรมทางศาสนา อีหาม่วมจะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรค โดยจะเน้นในเรื่องงานอนามัยแม่และเด็กอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อีกทั้ง อสม.จะมีการเคาะประตูเยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามถึงภาวะตั้งครรภ์สำหรับผู้ที่แต่งงานใหม่ หากพบว่าประจำเดือนขาดก็จะแนะนำให้สามีพาภรรยาไปฝากครรภ์ให้เร็วพร้อมให้ความรู้เบื้องต้นแก่สามีในการดูแลสุขภาพในขณะตั้งครรภ์ด้วย.

สำหรับการดำเนินงานของจังหวัดนราธิวาสพบว่าปี 2557 สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น อาทิ การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์

กับช่วง.นราธิวาส

เดลินิวส์

ข่าวประจำวัน 14 สิงหาคม พ.ศ.2557 หน้า 29

อยุธยาจัดแข่งแรลลี่จักรยานชมวัดวังวิเวียงครั้งที่ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนัทธี ป่อสุวรรณ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ นายอำเภอบางปะอิน ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันปั่นจักรยานแรลลี่ชม วัด วัง วิเวียง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ซึ่งด้วยรางวัลของนายธานีกร ทรัพย์เชียร องคมนตรี

นายนัทธี กล่าวว่า ปัจจุบันการปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกายและท่องเที่ยวเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม โบราณสถานที่สำคัญหลายแห่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะอิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำเภอบางปะอิน จึงได้จัดการแข่งขันปั่นจักรยานแรลลี่ชม วัด วัง วิเวียง คือวัดซึ่งอยู่ในพื้นที่ อ.บางปะอิน และใกล้เคียงมีวัดที่มีความสำคัญและมีเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านรวมไปถึงโบสถ์ศรีศรดี และมัสยิด วัง คือเที่ยวชมพระราชวังบางปะอิน พระราชวังโบราณ โบราณสถาน และวิเวียง คือตามเส้นทางที่แรลลี่ผ่านจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การดำรงชีวิตของริมฝั่งแม่น้ำที่ควบคู่กับเส้นทางการแข่งขันได้เลือกชมสินค้าโอท็อปของจังหวัด ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดซึ่งการแข่งขันแรลลี่

ครั้งนั้นนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายมีผลดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชน แบ่งการแข่งขัน

เป็น 3 ระยะเส้นทางคือระยะสั้น ระยะกลาง และไกลคิดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปถาวร พาร์ค อ.บางปะอินและที่ว่าการอำเภอบางปะอิน.



● กิจกรรมประกวดสงกรานต์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคมสัน เอกชัย ผวจ.ชลบุรี ได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รอง ผวจ.ชลบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อปท. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรในงานมหกรรมประกวดสงกรานต์ที่คืนความสุขให้คนในชาติ ณ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง ในงานมหกรรมประกวดสงกรานต์ที่คืนความสุขให้คนในชาติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ความสงบสุข สำหรับงานประกวดสงกรานต์ที่คืนความสุขให้คนในชาติเป็นกิจกรรมของงานพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมกันทั่วประเทศเปรียบเสมือนการทำบุญประเทศครั้งใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสงบสุขของบ้านเมือง โดยทาง กสช.ได้

เชิญทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงผู้จัดแข่งขันร่วมใจด้วย.

● เพาะกล้าน้อย ร้อยฝันป่า

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เพาะกล้าน้อยร้อยฝันป่า 12 สิงหาคมมหามงคล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ซึ่งมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชนจัดขึ้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ไม้ภากชี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายปลูกฝังให้เยาวชนมีค่านิยมเอาใจใส่ฝันป่าที่ตนเองอาศัยอยู่ให้ตระหนักถึงคุณค่าของป่า และเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลฝันป่าในชุมชนต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ องคมนตรีและส่วนราชการได้ร่วมกับปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นพะยูง สัก หว้า ยางนา มะหาด.

เนื้อหาร่าง พ.ร.บ.อุ้มบุญ

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิด โดยอาศัยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ... มีอาทิ ม.21 วรรคสอง หญิงที่รับ ตั้งครรภ์แทนต้องไม่ใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดาน ของสามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย วรรค สาม ต้องเป็นหญิงที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วเท่านั้น ถ้าหญิงนั้นมีสามีต้องได้รับการยินยอมจากสามี ด้วย, ม.22 การตั้งครรภ์ต้องใช้ตัวอ่อนที่เกิดจาก อสุจิและไข่ของสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทน หรือใช้ตัว อ่อนที่เกิดจากอสุจิหรือไข่ของสามีหรือภรรยาที่ ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์ แทนกับอสุจิหรือไข่ของผู้อื่น แต่ห้ามใช้ไข่ของ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน, ม.23 ห้ามการตั้งครรภ์ แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า, ม.25 ห้ามมิให้ผู้ กระทำการเป็นคนกลางหรือนายหน้า โดยเรียกร ับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการตอบแทนในการจัดการหรือชี้ช่องให้ มีการตั้งครรภ์แทน, ม.26 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณา หรือโฆษณาให้แพร่หลายด้วยประการใดๆ ว่ามี หญิงที่ประสงค์จะเป็นผู้รับตั้งครรภ์แทนผู้อื่น หรือมีบุคคลที่ประสงค์จะให้หญิงอื่นรับตั้งครรภ์

แทน ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ ก็ตาม

ม.27 ไม่ว่าจะกระทำโดยให้ภรรยาที่ชอบด้วย กฎหมายของสามีซึ่งประสงค์จะมีบุตรเป็นผู้ตั้ง ครรภ์แทน หรือให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน ให้ เด็กนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและ ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประสงค์จะมีบุตร แม้ว่าสามีหรือภรรยาประสงค์จะมีบุตรถึงแก่ความ ตายก่อนเด็กเกิด, ม.35 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้าง เก็บ รักษา ขาย นำเข้า ส่งออก หรือใช้ประโยชน์ซึ่ง ตัวอ่อนที่มีสารพันธุกรรมของมนุษย์มากกว่าสอง คนขึ้นไป หรือตัวอ่อนที่มีเซลล์หรือส่วนประกอบ ของเซลล์มนุษย์กับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นรวมกัน อยู่, ม.36 ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ เสนอซื้อ ขาย นำ เข้า หรือส่งออก ซึ่งอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน, ม.41 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดที่ให้บริการโดย ไม่มีคุณสมบัติตามที่แพทยสภากำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ, ม.42 ผู้ใดฝ่าฝืน ม.23 จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 2 แสนบาท, ม.43 ผู้ใด ฝ่าฝืน ม.25 ม.26 จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวัน ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2557 หน้า ที่ 5

รณรงค์พระเจ้าสมุนไพรรเล็ก'บุหรี'

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า มหาวชิราวุฒย (ช่วง วรปุณโย) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถาในการประชุมโครงการอดบุหรีโดยใช้สมุนไพรรเล็กเจ้าคณะจังหวัดและพระสังฆาธิการว่า คณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รณรงค์ให้พระสงฆ์และประชาชนงดสูบบุหรีมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้เจ้าคณะ

ปกครอง พระสังฆาธิการ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรีภายในเขตการปกครองเพื่อให้สังคมปลอดจากบุหรีและมีสุขภาพดีต่อไป

นายพนรัตน์ เบญจวัฒน์นันท์ ผู้อำนวยการ พศ. กล่าวว่า พศ. ยังได้แจกยาสมุนไพรรเล็กดอกขาว ซึ่งมีสรรพคุณทำให้ไม่ยากสูบบุหรีแก่เจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ เพื่อนำไปมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนและพระสงฆ์ที่ต้องการเลิกบุหรีด้วย

ค้านหญิงไม่ใช้ญาติอุ้มบุญ สธ.จับม.ทบทวนร่างพ.ร.บ.

ปลัด สธ.-แพทยสภาฯ จับม.ทบทวนร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ฯ หวั่นให้หญิงไม่ใช้ญาติอุ้มบุญ เน้นให้ประชาพิจารณ์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานประชุมร่วมระหว่างแพทยสภาและผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กรณีการจัดการปัญหาจ้างอุ้มบุญ นพ.ณรงค์เปิดเผยว่า จากการหารือสรุปร่วมกันว่า 1.ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ แพทยสภาจะเรียกประชุมแพทย์ที่ให้บริการอุ้มบุญทั่วประเทศ 240 คน ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ขอยศุนยวิชัย เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในเรื่องการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรืออุ้มบุญอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ของแพทยสภา และ 2.ให้ สบส.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อหาทางออกของปัญหาในภาพรวม โดยเฉพาะกรณีร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย

เจริญพันธุ์ พ.ศ.... ที่จำเป็นต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้ง เพราะต้องการรับฟังความคิดเห็นในทุกภาคส่วน "ประเด็นที่พูดถึงการอนุญาตให้หญิงอุ้มบุญแทนไม่จำเป็นต้องเป็นญาตินั้น ที่ประชุมเห็นว่า เรื่องนี้จะยืดเยื้อ จำเป็นต้องหารือหลายฝ่ายและต้องให้สังคมร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนจะทบทวนร่างกฎหมายนี้หรือไม่ หรือต้องมีการทำประชาพิจารณ์อย่างไร เป็นหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เนื่องจากเป็นเจ้าภาพหลัก" นพ.ณรงค์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมมีข้อกังวลในเรื่องการควบคุมจริยธรรมแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตในการใช้เทคโนโลยีอุ้มบุญ รวมไปถึงสถานบริการต่างๆ ซึ่งกรณีหนึ่งที่ถกเถียงกันคือ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการ

แพทย์ พ.ศ.... ที่ไม่มีการระบุชัดเจนกรณีช้อยกเว้นหญิงอุ้มท้องแทนไม่ต้องเป็นญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่สมรส เนื่องจากปัจจุบันข้อบังคับแพทยสภาจะกำหนดให้หญิงอุ้มท้องต้องเป็นญาติเท่านั้น ส่วนช้อยกเว้นบางกรณีต้องดูความจำเป็นแต่ละราย เช่น ภรรยามีปัญหาต้อกระจก เป็นต้น และไม่สามารถหาญาติมาตั้งครรภ์แทน จึงเห็นว่า ควรชะลอการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวออกไปก่อน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่ประชุมกังวลว่า เมื่อมีร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวควรกำหนดให้ชัดเจน เนื่องจากในรายละเอียด หมวด 2 เกี่ยวกับการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว ในมาตรา 15 ระบุเพียงว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตาม พ.ร.บ.นี้ ต้องมีคุณสมบัติและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวตามข้อบังคับแพทยสภา ซึ่งหมายความว่าไม่มีอะไรแตกต่างจากทุกวันนี้ จึงอยากให้มีการทบทวนประเด็นดังกล่าว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวัน ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2557 หน้า ที่ 5



โรคอาร์เอสวี(RSV)

ในระยะหลังนี้ จะได้ยินชื่อโรคอาร์เอสวี (RSV) กันบ่อยๆ ซึ่งตัวอักษร RSV นั้น ย่อมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Respiratory Syncytial Virus คือ ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจส่วนล่าง อักเสบ เช่น หลอดลม หลอดลมฝอย รวมทั้งปอดอักเสบ

แต่อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยบางรายมีอาการน้อยเหมือนระบบทางเดินหายใจอักเสบทั่วไป เช่น คออักเสบ คอหอยอักเสบ

สำหรับโรคอาร์เอสวี ไม่ใช่โรคไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จึงไม่สามารถป้องกันโรคได้

ทั้งนี้ โรคดังกล่าวมักเป็นโรคที่พบในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี โดยส่วนใหญ่พบในกลุ่มเด็กอายุเฉลี่ย 6 เดือน ถึง 1 ปี ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุก็พบได้บ้าง แต่ผู้ใหญ่หากป่วยจะมีอาการไม่รุนแรง แต่ในเด็กเล็กอาการที่สำคัญคือ มีไข้ หายใจแรง หอบ ในรายที่รุนแรง เป็นสาเหตุที่สำคัญให้ต้องนอนโรงพยาบาล โดยเฉพาะอาการคล้ายหอบ

ไวรัสอาร์เอสวี มี 2 subtype คือ A และ B ในบางรายอาจเป็นแล้วเป็นได้อีก ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีน และยารักษาจำเพาะ

ดังนั้น การดูแลรักษาจึงยังต้องเป็นการรักษาตามอาการ ส่วนมากใช้เวลารักษานาน 3-5 วัน ยกเว้นในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย

ปัจจุบัน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาล (รพ.) จุฬาลงกรณ์ ได้พัฒนาการตรวจวินิจฉัย ติดตามการเปลี่ยนแปลง สายพันธุ์ ทางด้านระบาดวิทยาในประเทศไทย อยู่ตลอดเวลา

ข้อมูลที่ได้เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศ และนานาชาติ (Arch Virol 2014;159:499-507)

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก

ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รพ.จุฬาลงกรณ์

คุมเข้ม 'ไวรัสอีโบล่า' ฝ้าคนเข้าบพ.เสี่ยง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงภายหลังประชุมวอร์รูมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าว่า ได้ลงนามในประกาศ สธ.4 ฉบับ เพื่อเฝ้าระวังโรคอีโบล่า ซึ่งคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบแล้ว ได้แก่ 1.ประกาศเรื่องโรคติดต่อ 2.ประกาศโรคติดต่อต้องแจ้งความ 3.ประกาศโรคติดต่ออันตราย และ 4.ประกาศเขตติดโรค ประกอบด้วย 3 ประเทศ 1 เมือง ได้แก่ กินี เซียร์ราลีโอน โลบีเรีย และเมืองลากอส ไนจีเรีย โดยจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 วัน ซึ่งจะทำให้การดำเนินการควบคุม เฝ้าระวังโรค ณ จุดเข้าเมือง

เข้มข้นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการรายงาน ว่าอัตราการป่วยตายลดลงเหลือร้อยละ 60 จากเดิม ร้อยละ 90 นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช.เป็นประธาน ด้วย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2557 มีผู้ที่มีประวัติเดินทางผ่านพื้นที่ระบาดของโรคอีโบล่าเข้ามาประเทศ 483 ราย ในจำนวนนี้มีการเฝ้าระวังผ่านพื้นที่ระยะฟักตัวของโรค 21 วันไปแล้ว 404 ราย ทุกคนสบายดี โดยเหลืออยู่ในข่ายเฝ้า

ระวังที่อยู่ในระยะฟักตัว 79 ราย ซึ่งทุกคนยังสบายดี ในจำนวนนี้เป็นคนไทยเพียง 1 คน สำหรับมาตรการการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางผ่าน 3 ประเทศ และ 1 เมือง เข้ามาในประเทศไทย จะมีการวัดอุณหภูมิรายคนทุกคนที่สนามบิน ชักประวัติ และที่อยู่ เพื่อการติดตามทุกวันเป็นเวลา 21 วัน ส่วนกรณีที่ต้องคัดกรองนายโลกมีมตินายา "ซีแมฟ" มาใช้รักษาโรคต่างๆ ที่ยังไม่ผ่านการทดลองในคนนั้น หากประเทศไทยมีความจำเป็นต้องใช้ยาชนิดนี้ก็สามารถร้องขอและนำเข้ามาได้โดยไม่ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เช่นกัน